

Phát huy sức mạnh từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Sau hơn 1 năm thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nâng tầm về chất

Hiệu quả nổi bật nhất khi xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm nền nếp, nâng cao về chất lượng. Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chuyển biến tích cực nhất sau khi xây dựng chi bộ kiểu mẫu là chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức trách nhiệm của đảng viên được nâng lên. Trước các kỳ sinh hoạt, chi ủy chuẩn bị chu đáo nội dung, thông báo thời gian tổ chức sinh hoạt, thực hiện đúng quy trình các bước theo quy định. Trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; có biểu dương các đảng viên tiêu biểu, đồng thời nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ. Mỗi kỳ sinh hoạt không chỉ có 100% đảng viên tham dự mà có ít nhất từ 8 đảng viên trở lên thảo luận, phát biểu ý kiến. Chi bộ duy trì nền nếp, ướng

dụng hiệu quả phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt, các đảng viên đều nghiên cứu, học tập nghị quyết trên phần mềm tối thiểu đạt 20 điểm/tháng. Kết quả đến nay 100% đảng viên trong Chi bộ đều đạt từ 200 điểm trở lên, trong đó có hơn 10 đảng viên đạt số điểm tích lũy trên 1.000 điểm, một số đồng chí đạt từ 2.000 - 12.000 điểm. Bên cạnh đó, Chi bộ tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chú trọng khâu xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên để khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sự sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cho các đảng viên.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền: Để xây dựng thành công mô hình chi bộ kiểu mẫu cần có sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn chi bộ, nhất là tinh thần gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Ngoài ra, phải xây dựng khung tiêu chí, các văn bản kịp thời, khoa học và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên để mô

hình đi vào thực chất, mang lại hiệu quả.

Đồng chí Phạm Xuân Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định: Qua kiểm tra và dự sinh hoạt ở các chi bộ cho thấy các đơn vị đã thực hiện đầy đủ theo lộ trình, kế hoạch xây dựng chi bộ kiểu mẫu, trong đó đã rà soát lại các văn bản, các tiêu chí để bổ sung cho phù hợp. Việc sinh hoạt chi bộ không chỉ duy trì nền nếp hàng tháng mà chất lượng cũng được nâng lên. Đặc biệt, các chi bộ đã dành nhiều thời gian triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đánh giá về công tác chính trị, tư tưởng của đảng viên. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm chắc các văn bản chỉ đạo, các nội dung hướng dẫn của chi bộ để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học và làm theo Bác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả

Năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã công nhận 5 chi bộ đạt chi



Một buổi sinh hoạt ở Chi bộ Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp.

bộ kiểu mẫu và tiếp tục lựa chọn 35 chi bộ để xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong năm 2023. Điều này đã tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, tạo động lực cho các chi bộ, các đảng viên tích cực thực hiện, và chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ việc triển khai bài bản, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng khung tiêu chí rõ ràng nên việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của đảng viên, trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp cho biết: Chi bộ rất vinh dự khi được chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2023, xác định đây là trách nhiệm của cấp ủy và mỗi đảng viên. Từ

hiệu quả của phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt, các đảng viên đều nghiên cứu, học tập nghị quyết trên phần mềm tối thiểu đạt 20 điểm/tháng. Kết quả đến nay 100% đảng viên trong Chi bộ đều đạt từ 200 điểm trở lên, trong đó có hơn 10 đảng viên đạt số điểm tích lũy trên 1.000 điểm, một số đồng chí đạt từ 2.000 - 12.000 điểm. Bên cạnh đó, Chi bộ tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chú trọng khâu xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên để khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sự sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cho các đảng viên.

việc của tháng sau tốt hơn tháng trước.

Đồng chí Đặng Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Là chi bộ được ghép từ 2 khoa với nhiệm vụ chuyên môn hết sức nặng nề song xác định được vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, ngay từ khi được giao Chi bộ đã xác định được chủ đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng mở rộng và kiểm dịch y tế quốc tế. Với vai trò Bí thư Chi bộ, tôi sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, phân công đồng chí Phó Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, các hoạt động liên

Đảng viên Lê Thị Phương, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh



Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu là một chủ trương đúng, kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, là cơ hội để đảng viên tự rèn luyện bản lĩnh và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Qua thực tế sinh hoạt tại chi bộ tôi thấy chất lượng sinh hoạt nâng lên rõ rệt, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm chỉ đạo những khâu yếu chưa đạt được. Đặc biệt, ý kiến phát biểu tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề sôi nổi hơn, không còn tình trạng ngại phát biểu hoặc luôn nhát trí với dự thảo nghị quyết như trước đó.

Đảng viên Nguyễn Văn Khương, Chi bộ Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh



Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tôi còn được phân công khám và điều trị dự phòng tại Khoa Khám bệnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tôi đã không ngừng trau dồi kiến thức, tiếp tục học tập, rèn luyện thêm về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được

giao. Tôi cũng tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ đúng thời gian, tích cực phát biểu ý kiến, nghiên cứu và sử dụng thành thạo phần mềm "Số tay đảng viên điện tử".

quan, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, quyết tâm xây dựng thành công mô hình chi bộ kiểu mẫu. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình chi bộ kiểu mẫu đã thực sự tạo hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ Khối, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống và được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực.

THU THUY

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6

Chăm sóc NHỮNG MẦM NON TƯƠNG LAI

Quan tâm chăm sóc, bảo vệ, tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường thật sự an toàn và được phát triển toàn diện là trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội. Chăm lo cho trẻ em chính là chăm bẵm, vun trồng cho những mầm non tương lai của đất nước.



Xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Là địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của huyện Quỳnh Phụ, hàng năm xã Quỳnh Hồng nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ông Nguyễn Huy Hóa, công chức lao động - thương binh và xã hội xã Quỳnh Hồng cho biết: Toàn xã có 2.755 trẻ em, trong đó 11 cháu có hoàn cảnh đặc biệt. Xác định việc quan tâm chăm lo cho trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến trẻ em. Vào dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, xã đều tổ chức tặng quà tất cả các cháu đang theo học mầm non và các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Dịp tết Trung thu,

xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vui trung thu cho các cháu. Dịp hè, tổ chức các hoạt động hè, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em vui chơi và phát triển. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nên những năm gần đây xã Quỳnh Hồng không xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và không có trẻ em bị xâm hại.

Không chỉ ở Quỳnh Hồng mà nhiều địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đều thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Theo bà Phạm Thị Thúy Mùi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, bảo đảm các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn

thể, địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình dành cho trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm 2023 là "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em". Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; các chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động vận động nguồn lực, tiếp nhận ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em để chăm lo cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nói riêng.

Với sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trẻ em sẽ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, có điều kiện phát triển toàn diện.

ĐỖ HỒNG GIA

LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ TẠI CƠ SỞ VÌ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN CỦA NHÂN DÂN

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được coi như "cánh tay nối dài" trợ giúp đắc lực cho cấp ủy, chính quyền và công an chính quy xã, phường, thị trấn thực hiện các chủ trương, kế hoạch và biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng và củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở cơ sở.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nam Hưng (Tiền Hải) thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó phát huy tích cực vai trò của các lực lượng ở cơ sở nên an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Đóng góp vào thành tích chung đó có những chiến công thầm lặng của đồng chí Trần Minh Phùng, thôn Lộc Ninh đã 30 năm làm nhiệm vụ công an xã (CAX) bán chuyên trách. Đồng chí Phùng chia sẻ: Lực lượng CAX bán chuyên trách xã Nam Hưng có 6 đồng chí, ngoài tham gia các nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương chúng tôi còn tích cực bảo vệ gần 500ha rừng ngập mặn, lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Với vai trò của mình, chúng tôi cùng công an chính quy tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm bảo vệ địa bàn biên giới, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, làm cần cước công dân gác chip điện tử... Tuy mức phụ cấp không cao, nhiệm vụ theo chức trách tại địa phương nhiều song anh em đều quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng chia sẻ, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hải, CAX bán chuyên trách xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) cho biết: Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của công dân và được gia đình ủng hộ, tạo điều kiện, tôi đã viết đơn



Lực lượng bảo vệ dân phố tham gia huấn luyện phòng cháy, chữa cháy.

tình nguyện xin nhập lực lượng CAX bán chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Châu Sơn là xã sáp nhập có địa bàn rộng, dân cư đông, tuy nhiên là những người gần dân, sát dân, thông thạo địa bàn nên khi có sự việc về ANTT xảy ra chúng tôi đã hỗ trợ lực lượng CAX chính quy xử lý kịp thời.

Hiện nay, 3 lực lượng: CAX bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng tham gia cùng công an chính quy bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo số liệu của Công an tỉnh, trên địa bàn hiện có trên 1.800 CAX bán chuyên trách, gần 460 bảo vệ dân phố cùng 1.797 đội dân phòng. Đây là những lực lượng tại chỗ, gần dân, sát dân, luôn phát huy vai trò nòng cốt, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tích cực nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, biện pháp, kế hoạch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ANTT. Cùng với đó, phối hợp làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tế nạn xã

hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh, làm nòng cốt trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 2 năm 2021 - 2022, lực lượng CAX bán chuyên trách đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời báo cáo, trao đổi 4.972 nguồn tin với CAX chính quy, trong đó trên 50% nguồn tin có giá trị, giúp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở...

Tuy chế độ, chính sách, trang bị phương tiện của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã có nhiều cải thiện song với nhiệm vụ nặng nề, các quy định cụ thể về vị trí, chức năng, quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vẫn chưa được ban hành thống nhất. Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ

ANTT ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì xây dựng trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 5 thông qua để kịp thời tạo cơ sở pháp lý, quy định cụ thể nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản, tự bảo vệ ANTT ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Trong quá trình triển khai bảo đảm đúng đủ chế độ, chính sách, không làm tăng biên chế, không làm tăng chi ngân sách nhà nước, không chống chéo, không mâu thuẫn với các văn bản luật khác. Khi dự thảo Luật được thông qua sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hành lang pháp lý để các đồng chí tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm vừa là sự ghi nhận đối với những công hiến thầm lặng của lực lượng này. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc từ sớm, từ xa, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

TRINH CƯỜNG